

TỈNH ỦY BẮC GIANG

*

Số 1662-CV/TU

V/v tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện
Chỉ thị số 18-CT/TU ngày 28/4/2020
của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Bắc Giang, ngày 07 tháng 11 năm 2022

Kính gửi: - Các ban cán sự đảng, đảng đoàn,
- Các sở, cơ quan, ban, ngành tỉnh,
- Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy,
- HĐND, UBND các huyện, thành phố,

Thời gian qua, thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TU ngày 28/4/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc nâng cao chất lượng công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố (*viết tắt Chỉ thị số 18-CT/TU*), các cấp ủy, chính quyền, cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, đạt kết quả tích cực. Công tác phát hiện, phối hợp giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố của các cơ quan tiến hành tố tụng và các cơ quan có liên quan được tăng cường, chất lượng được nâng lên; một số loại tố giác, tin báo đã được quy định cụ thể phải xác minh, giải quyết ngay khi tiếp nhận nguồn tin nhằm ngăn chặn kịp thời hành vi vi phạm pháp luật, tránh xóa dấu vết, tẩu tán tài sản. Thông qua công tác phối hợp, nhiều vụ việc có dấu hiệu tội phạm được phát hiện qua hoạt động của ngành Kiểm lâm, Thanh tra, Thuế,... góp phần đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Tuy nhiên, việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TU còn một số hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu. Một số tố giác, tin báo chưa được xác minh, giải quyết kịp thời để ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật, gây khó khăn trong việc xử lý; vi phạm, thiếu sót liên quan đến công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm chưa được báo cáo và chỉ đạo kịp thời để phòng ngừa tiêu cực. Chưa phát huy hiệu quả quy chế phối hợp liên ngành trong công tác tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm; một số cơ quan, đơn vị phối hợp chưa chấp hành nghiêm việc trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu theo quy định. Một số hạn chế trong công tác tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm của cơ quan điều tra đã được chỉ ra nhiều lần nhưng chưa được chấn chỉnh, khắc phục; còn có tin báo về tội phạm trong quá trình giải quyết tạm đình chỉ chưa đúng quy định pháp luật,...

Nguyên nhân chủ yếu của những hạn chế trên là do cấp ủy, chính quyền một số huyện chưa thật sự quan tâm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc quán triệt và tổ chức thực hiện Chỉ thị. Công tác kiểm tra, giám sát chuyên đề của cấp ủy, Hội đồng nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc đối với các cơ quan tư

pháp ở một số nơi chưa được quan tâm thực hiện. Công tác phối hợp giữa các cơ quan chức năng chưa chặt chẽ.

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TU, nâng cao hơn nữa chất lượng công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố trong thời gian tới; Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu:

1. Các cấp ủy, chính quyền, cơ quan tư pháp và các ngành chức năng liên quan chỉ đạo rà soát, thực hiện nghiêm túc việc quán triệt nội dung, yêu cầu Chỉ thị số 18-CT/TU đã đề ra, nhất là các địa phương, đơn vị có lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, lãnh đạo các cơ quan tư pháp, các cán bộ, chiến sỹ mới được luân chuyển, điều động, bổ nhiệm về địa phương, đơn vị nhằm nâng cao nhận thức và ý thức, trách nhiệm, tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả nhiệm vụ, giải pháp Chỉ thị số 18-CT/TU đã đề ra. Đồng thời, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế trong tổ chức thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TU thời gian qua, thực hiện nghiêm chế độ báo cáo kết quả thực hiện theo quy định.

2. Thường trực các huyện ủy, thành ủy tăng cường theo dõi, chỉ đạo và duy trì nghiêm túc chế độ giao ban định kỳ với lực lượng công an, viện kiểm sát cùng cấp để kiểm điểm tình hình an ninh, trật tự, kết quả tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm; kịp thời chỉ đạo làm rõ trách nhiệm, xử lý nghiêm sai phạm trong tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm. Chỉ đạo tổ chức sơ kết, kiểm điểm đánh giá kết quả thực hiện Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm để sửa đổi, bổ sung phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành và tình hình thực tiễn ở địa phương. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chuyên đề về chấp hành pháp luật, thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng trong việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố trong thời gian tới.

3. Ban cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng và UBND các huyện, thành phố thực hiện nghiêm trách nhiệm cung cấp thông tin, tài liệu, thực hiện định giá tài sản,... bảo đảm đúng thời gian yêu cầu, không để quá hạn, kéo dài, dẫn đến phải tạm đình chỉ giải quyết nguồn tin về tội phạm. Quán triệt, thực hiện nghiêm các nội dung trong Công văn số 319-CV/TU ngày 15/4/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tránh việc xử lý khép kín, dân sự hoá, hành chính hoá hành vi vi phạm pháp luật hình sự, bỏ lọt tội phạm, phòng ngừa tiêu cực¹.

4. Đảng ủy Công an tỉnh chỉ đạo rà soát toàn bộ các tin báo, tố giác tội phạm đang tạm đình chỉ để phân loại, có biện pháp sàng lọc, xác minh, phục hồi việc giải quyết theo đúng quy định của pháp luật. Chỉ đạo thực hiện nghiêm quy định đối với một số tố giác, tin báo tội phạm phải được xác minh, giải quyết ngay, nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; tránh đối tượng bỏ trốn, tiêu hủy chứng cứ, tẩu tán tài sản, thoả hiệp với người bị hại,... làm giảm hiệu quả công tác

¹ Tại mục 1, Công văn số 319-CV/TU yêu cầu: Trong quá trình kiểm tra, thanh tra, thi hành án; nếu phát hiện vi phạm có dấu hiệu tội phạm thì chuyển ngay hồ sơ vụ việc đến cơ quan điều tra có thẩm quyền để thụ lý, điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật, không chờ đến khi kết thúc quá trình kiểm tra, thanh tra, giám sát, thi hành án mới chuyển hồ sơ vụ việc.

đấu tranh phòng, chống tội phạm.

5. Ban cán sự đảng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức sơ kết việc thực hiện Quy chế phối hợp liên ngành cấp tỉnh trong công tác phát hiện, tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm nhằm đánh giá đúng thực trạng, những hạn chế, khó khăn và đề ra các giải pháp hoặc sửa đổi, bổ sung phù hợp, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả thực hiện Quy chế phối hợp trong thời gian tới.

6. Thủ trưởng các ngành: Kiểm lâm, Thanh tra, Thuế, Quản lý thị trường, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện nghiêm trách nhiệm rà soát, chỉ đạo giải quyết nguồn tin đến và các vụ việc vi phạm pháp luật có dấu hiệu tội phạm để thực hiện trách nhiệm kiến nghị khởi tố theo thẩm quyền; sẽ bị xem xét, xử lý trách nhiệm nếu để xảy ra tình trạng: Không cung cấp hoặc cung cấp không kịp thời thông tin về tội phạm; giải quyết thông tin tội phạm không đúng quy định của pháp luật; xử lý hành chính các vụ việc có dấu hiệu tội phạm; làm lộ lọt tố giác, tin báo về tội phạm và thông tin người tố giác tội phạm ở cơ quan, đơn vị mình.

7. Ủy ban mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường giám sát hoạt động của các cơ quan tư pháp theo chức năng, nhiệm vụ. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương rà soát, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, có hiệu quả trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

8. Giao Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Đảng ủy Công an tỉnh và các cơ quan liên quan tiếp tục theo dõi, đôn đốc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TU và Công văn này; tổng hợp, báo cáo kết quả với Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo quy định. ✓

Nơi nhận:

- Như trên,
- Ban Nội chính Trung ương (báo cáo),
- Thường trực Tỉnh ủy,
- Các đồng chí Tỉnh ủy viên,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.

T/M BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ BÍ THƯ



Lê Thị Thu Hồng